

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
<p>๑. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิได้ให้ความเห็นชอบมาพิจารณาว่าจะร้องขอต่อรัฐสภาพิจารณาต่อไปหรือไม่ รวมจำนวน ๙ ฉบับ ประกอบด้วย</p> <p>๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระทรวงการคลัง)</p> <p>๒) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)</p> <p>๓) ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)</p> <p>๔) ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... (กระทรวงยุติธรรม)</p> <p>๕) ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด (กระทรวงยุติธรรม)</p> <p>๖) ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กระทรวงยุติธรรม)</p> <p>๗) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (กระทรวงยุติธรรม)</p> <p>๘) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)</p> <p>๙) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อจะได้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ว่า สมควรร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๗ ซึ่งจะกำหนดวันร้องขอต่อรัฐสภาในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒</p>	<p>กระทรวงการคลัง/ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ กระทรวงยุติธรรม/ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</p>
<p>๒. ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนการเสนอเรื่องทั่วไปเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
<p>๒.๑ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเสนอเรื่องต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลพิจารณาก่อนนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ เพื่อให้กรณีที่มีประเด็นต้องหารือ จะได้มีการมาประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อยุติเสียก่อน</p> <p>๒.๒ เมื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รับอนุมัติ/เห็นชอบตามข้อ ๒.๑ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดลงนามเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีแล้วส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</p> <p>๒.๓ เมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับเรื่องแล้ว จะดำเนินการจัดทำบันทึกและสรุปเรื่องเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเรื่องเข้าสู่อการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป</p>	
<p>๓. ให้ทุกส่วนราชการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน แนวทางการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา และแผนปฏิบัติการราชการของหน่วยงาน เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้รับทราบและสร้างความเข้าใจก่อนเริ่มการปฏิบัติหน้าที่</p>	ทุกส่วนราชการ
<p>๔. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแหล่งที่มาของงบประมาณได้</p>	ทุกส่วนราชการ
<p>๕. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาการขอตั้งและใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนดโดยเคร่งครัด</p>	ทุกส่วนราชการ
<p>๖. ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการขนาดเล็ก ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนงาน/โครงการในภาพรวม ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง อาทิ การแก้ไขปัญหาหน้าท่วมโดยการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จำนวนหลายอุโมงค์พร้อมกัน โดยให้พิจารณาปรับลดขนาดโครงการใหญ่โดยกำหนดลำดับความสำคัญของโครงการย่อย และดำเนินการโครงการตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง</p>	ทุกส่วนราชการ
<p>๗. ให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกันศึกษาแนวทางเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ หรือแผนอัตรากำลังคนในภาครัฐ และแนวทางการจ้างงานภาครัฐที่หลากหลาย สอดคล้องกับภารกิจ หน้าที่ แผนงาน/โครงการที่ส่วนราชการต้องการ</p>	สำนักงาน ก.พ./ สำนักงาน ก.พ.ร.

ข้อสั่งการ/การมอบหมายงาน	ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ขับเคลื่อน โดยอาจไม่จำเป็นต้องบรรจุเป็นข้าราชการ อาทิ การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะทางมาปฏิบัติงานแทนข้าราชการที่เกษียณอายุ ทั้งนี้ ให้มีการจัดทำแผนการสรรหาและบรรจุบุคคลของแต่ละหน่วยงานด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดรายจ่ายประจำในภาพรวมลง	
๘. ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา	ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้/ กรุงเทพมหานคร
๙. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อมโยงฐานข้อมูล Biometric ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่น อาทิ กระทรวงกลาโหม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ กระทรวงกลาโหม/ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
๑๐. ให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการชี้แจงสร้างความเข้าใจกับประชาชน เมื่อมีประเด็นหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน โดยให้จัดทำเป็นเอกสารที่เนื้อหาที่มีความกระชับ ชัดเจน ครบถ้วน และเผยแพร่ในหลายช่องทาง	ทุกส่วนราชการ

สำนักงาน ก.พ.

๔ ก.ค. ๖๒